

คอลัมน์ อาทิตยน์ที่เซนต์หลุยส์

‘เราจะรักกันและกัน’ เหมือนที่พระเยซูเจ้าทรงรักเราได้อย่างไร?

❖ ‘นักบุญมาร์ตินแห่งตูร์’ ได้ริเริ่มสร้างอารามนักพรตสองแห่งแรกในประเทศฝรั่งเศส ช่วงทศวรรษที่ 300 ซึ่งเจริญรุ่งเรืองต่อมาอีกกว่า 1,200 ปี และได้เปลี่ยนใจพี่น้องต่างศาสนาหลายพันคน ผ่านการเทศน์สอนของท่าน รวมถึงเสี่ยงชีวิตครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อปกป้องความเชื่อที่แท้จริงในองค์พระคริสตเจ้า แต่เหตุการณ์หนึ่งที่โดดเด่นที่สุดในชีวิตของท่านก็คือ ขณะที่ยังเป็นวัยรุ่น ด้วยความที่ท่านเป็นลูกชายของนายทหารโรมัน ท่านถูกบังคับให้เข้าร่วมกองทัพและถูกส่งไปประจำการที่เมืองหนึ่ง



❖ ชีวิตท่านมาถึงจุดเปลี่ยนเมื่ออายุประมาณ 20 ปี ในฤดูหนาว ขณะที่ท่านกำลังจะกลับเข้าเมืองหลังจากลาดตระเวนมาทั้งวัน ท่านสังเกตเห็นชายคนหนึ่งหิวโหย เปลือยกายครึ่งตัว นั่งตัวสั่น ขอบทันท่ามกลางอากาศที่หนาวมาก ๆ ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาต่างหัวเราะเยาะและดูถูกชายคนนั้น โดยที่ไม่มีใครให้อะไรเขาเลย

❖ ท่านรู้สึกว่พระคริสต์เจ้าต้องการให้ท่านทำบางอย่าง เวลานั้นท่านมีแต่เสื้อคลุมทหารและชุดเกราะ ท่านจึงลงจากหลังม้า ถอดเสื้อคลุมออก และใช้ดาบฟันเสื้อคลุมนั้นออกเป็นสองส่วน จากนั้นก็คลุมเสื้อคลุมครึ่งหนึ่งให้ชายขอทานคนนั้น...

❖ แม้ว่าผู้คนที่ได้เห็นการกระทำของท่านจะหัวเราะเยาะท่าน แต่ในคืนนั้นเอง ท่านฝันว่าพระเยซูเจ้าทรงห่อเสื้อคลุมครึ่งตัวนั้นที่ท่านมอบให้ชายขอทาน และได้ยินพระองค์ตรัสกับคนอื่นว่า “มาร์ตินเอาเสื้อคลุมนี้คลุมให้เรา” จากนั้น ท่านจึงได้ลาออกจากกองทัพทหารของจักรพรรดิโรมัน แล้วเปลี่ยนเส้นทางชีวิต มาเข้าร่วม ‘กองทัพคริสตชน’ ของ ‘องค์พระคริสต์เจ้า’ แทน

❖ เพราะท่านได้เรียนรู้ความหมายของการเป็นคริสตชนที่แท้จริง นั่นก็คือ ‘การรักกันและกันดังที่พระคริสต์เจ้าทรงรักเรา’

❖ พี่น้องอาจจะคิดว่าการทำตามแบบอย่างขององค์พระคริสต์เจ้า หรือการเป็นเหมือนพระคริสต์เจ้า มันยากเกินไปสำหรับเรา... ถ้าเราพึ่งพาแค่พลังกำลังสติปัญญา และความสามารถของเราเอง เราทำไม่ได้หรอกครับ ถึงทำได้ก็อาจจะเรียกว่าพอจะทำได้ แต่ก็คงทำไม่ได้ทุกวันทุกเวลาแน่ ๆ เพราะเรามักจะเผชิญกับอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ สารพัด ทั้งรัก โลก โกรธ หลง ผิดหวัง ท้อแท้ เสียใจ

❖ แต่พี่น้องที่รักครับ... พระเยซูเจ้าทรงรู้ว่า เราทำคนเดียวไม่ได้ และพระองค์ก็ได้ทรงต้องการให้เราทำสิ่งเหล่านั้นเพียงลำพัง พระองค์จึงประทาน ‘ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ’ เพื่อจะเป็นพลังความเข้มแข็งเหนือธรรมชาติแก่เรา ผ่านทางการรับพระพรพรทานของ ‘องค์พระจิตเจ้า’ ในฐานะที่ทรงเป็นพระผู้ช่วยเหลือและพระจิตแห่งความจริง

❖ นี่คือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระคริสต์เจ้าทรงมอบให้เรา เป็นแหล่งที่มาของความสว่าง และพลังกำลังภายในให้แก่เรา เพื่อให้เราสามารถดำเนินชีวิตตามบทบัญญัติแห่งความรักได้สำเร็จ

❖ ดังนั้น เมื่อพี่น้องรับองค์พระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทแล้ว ขอให้เราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับของขวัญอันยิ่งใหญ่นี้ และขอพระพรสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน ให้เรารักกันและกัน ดังที่พระองค์ทรงรักเราได้อย่างแท้จริงครับ... อามีน!

บราเดอร์นาว คามิลโล พรสธร